
                                                                                                                

 
สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสมุทรสาคร) 
-------------------------- 

 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓                                                   
 
๓. สถานที่   ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
    จังหวัดสมุทรสาคร  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ         

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 ด้วยเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัย
กลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุก
ภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการ
ที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนโดยตรง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้
บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรสาคร 
 ประวัติความเป็นมาของจังหวัด 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ําท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ซึ่งมีชาวจีนนําเรือสําเภาเข้ามา 
จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" ในสมัย 
แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๙) ได้โปรดให้ยกฐานะ "บ้านท่าจีน" ขึ้นเป็น "เมืองสาครบุรี"
เพื่อเป็นหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามา
รุกรานทางทะเล 
 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้
เปลี่ยนชื่อ "เมืองสาครบุรี" เป็น "เมืองสมุทรสาคร" ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองแห่งทะเลและแม่น้ํา" ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าให้ทางราชการเปล่ียนคําว่า 
"เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร "เมืองสมุทรสาคร" จึงได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัด
สมุทรสาคร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ส่วนคําว่า "มหาชัย" ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ แห่ง 
กรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากนํ้าเมืองสาครบุรี แทนคลองโคก
ขามที่คดเค้ียว แต่ขุดคลองยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙  
(ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา 
บริเวณฝ่ังซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า "มหาชัย" จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 
 อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการปกครองมีการ
จัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดําริที่จะสร้างสรรค์ 
ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ "ตําบล
ท่าฉลอม" เป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม  
เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 อาณาเขตและท่ีตั้ง 
 จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) 
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี    
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        ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน ด้วยแม่น้ําท่าจีนซึ่งไหลผ่าน
ตอนกลางจังหวัด ไหลคดเค้ียวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาว ๗๐ 
กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนของจังหวัดในเขตอําเภอบ้านแพ้วและอําเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และมีโครงข่ายแม่น้ําลําคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า ๑๗๐ สาย ทั้งที่เป็นคลองธรรมชาติ
และคลองที่ขุดขึ้น เพื่อนําน้ําจืดมาใช้ในการเพาะปลูกและการชลประทานช่วยในการระบายน้ําและใช้ในการ
คมนาคมขนส่ง สภาพพื้นที่จึงเหมาะที่จะทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 
๔๑.๘ กิโลเมตร เหมาะแก่ทํานาเกลือ การทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
  ประชากร 
          จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบท กลุ่มประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง เป็นลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว ส่วนการตั้งบ้านเรือนของประชากรในชนบทจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ําลําคลอง ประชากร
ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ ปัจจุบันประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของ
จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจํานวน ๕๘๓,๙๔๘ คน อําเภอที่มีประชากรมาก
ที่สุดคืออําเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร ๓๐๒,๔๓๕ คน รองลงมาคืออําเภอกระทุ่มแบน มีประชากร 
๑๘๑,๑๘๘ คน และอําเภอบ้านแพ้ว มีประชากร ๑๐๐,๓๒๕ คน  

๗. วิธีการดําเนินการ  
              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครที่ เ ก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้
ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของ
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางถึงท่าเรือร้านครัวบ้านประมง ตําบลพันท้าย 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยลงเรือเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง การงมหอยแมลงภู่ 
สะพานแดง และศาลาพระกลางน้ํา (Unseen ศาลากลางอ่าว) โดยมีกลุ่มสมาคมส่งเริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป จากนั้น ได้เดินทางไปสักการะขอพรพ่อพันท้ายนรสิงห์ ณ ศาล
พันท้ายนรสิงห์ 
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กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
 เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
และกล่าวบรรยายสรุปเก่ียวกับภาพรวมการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดขนาดเล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว มี ๔๐ ตําบล ๒๗๐ หมู่บ้าน มีประชากรโดยประมาณ
เกือบ ๖๐๐,๐๐๐ คน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ  ๗,๐๐๐ โรง และมีแรงงานต่างด้าว
ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดตั้งศูนย์จด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นเม่ือเดือนที่แล้ว โดยตั้งอยู่ที่ตลาดทะเลไทย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติหลัก คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ มีคณะทูตของประเทศเมียนมาได้เข้า
หารือกับทางจังหวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวเมียนมาที่มีเป็นจํานวนมากในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 สําหรับประเด็นที่จังหวัดต้องการนําเสนอให้กับคณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ มีจํานวน ๓ ประเด็น คือ  
 ๑. การจัดรูปที่ดิน ข้อจํากัดของการจัดรูปที่ดิน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการตกลงแบ่งผลประโยชน ์
ไม่ลงตัวระหว่างญาติพี่น้องด้วยกันเอง ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินจะมีประโยชน์มากก็ตาม  
แต่ติดขัดอยู่ที่บุคคลที่ยังมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 ๒. ด้านแรงงานต่างด้าว เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ไม่พบผู้ชิดเชื้อ 
มานานกว่า ๑๔๐ วัน แต่ทางจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะ
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งในหลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ก็มีปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-๑๙  
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่า 
ในประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้มี
การประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลัก อีกทั้ง
การแก้ปัญหาได้มุ่งเน้นไปที่แรงงานต่างด้าวด้วย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านการสื่อสาร แต่ทางจังหวัดได้ใช้
อาสาสมัครจากแรงงานต่างด้าวเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 
 ๓. ด้านการท่องเที่ยว หลังจากรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ แล้ว คาดว่าจะมีการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นไปที่
จุดเด่นสําคัญของแต่ละอําเภอเพียงจุดเดียว เช่น อําเภอเมืองสมุทรสาคร จะเน้นเร่ืองอาหารทะเลที่สด 
สะอาด และปลอดภัย อําเภอกระทุ่มแบน เน้นไปที่กล้วยไม้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกล้วยไม้มากที่สุด
ในประเทศไทย และอําเภอบ้านแพ้ว มุ่งเน้นไปที่มะพร้าวน้ําหอม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้การรับรองว่าเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีเส้นทางรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ 
ถึงสถานีมหาชัย มีขบวนวันละ ๑๗ เที่ยว ซึ่งเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวแบบ one day trip  



๕ 
 
 จากนั้น นายภิญโญ หลงผดุง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ดําเนินรายการได้แนะนํา
คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นายกิตติ  วะสีนนท์  กรรมการ 
 ๕. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
 ๖. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  กรรมการ 
 ๗. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้  กรรมการ 
 ๘. พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม  กรรมการ 
 ๙. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์  กรรมการ 
 ๑๐. นายเจตน์  ศิรธรานนท์  กรรมการ 
 ๑๑. นางศิรินา  ปวโรฬารวทิยา  กรรมการ 
 ๑๒. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ 
 ๑๓. นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม  กรรมการ 
 ผู้ตรวจราชการ 
 ๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 ๒. นายพีระ  ทองโพธ์ิ    ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 จากนั้น ผู้ดําเนินรายการได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และ 
พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวทักทายส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการมารับราชการที่จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือปี ๒๕๓๑ ว่า รู้สึกภูมิใจที่เมือง
มหาชัยเป็นต้นกําเนิดของการกระจายอํานาจ มีการตั้งสุขาภิบาล “ท่าฉลอม” ที่ให้อํานาจประชาชนปกครอง
ตนเอง เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทดลองใช้ระบบการปกครองตามแบบวิถี
ประชาธิปไตย มีการกําหนดรูปแบบหรือโครงสร้างการปกครองประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
ในขณะนั้น โดยมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ตัวแทนประชาชนที่มาจากเลือกกันเอง  
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ และ ๓) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเข้ามาเสริมการทํางานของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง 
ดังนั้น การปกครองในรูปแบบตัวแทนรูปแบบนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่ง ประวัติศาสตร์การ



๖ 
 
ปกครองดังกล่าวมีความสําคัญเป็นบทเรียนและมีความสําคัญต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทย 
ในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะต้องก้าวต่อไป จึงต้องมีความสามัคคีปรองดองเพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือเพื่อ
ความสุขของประชาชนในประเทศ และในวันนี้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีความเจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจที่ดี มี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย กิจกรรมวุฒิสภาพบประชาชนที่จัด
ขึ้นในวันนี้ เพื่อที่วุฒิสภาจะได้มารับฟังความคิดเห็นและเป็นสะพานในการนําข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ต่าง ๆ ไปสู่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้ไปสู่เป้าหมายที่ทางชาวจังหวัดสมุทรสาครได้กําหนดไว้ 
 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มารับฟังความคิดเห็น
ในคร้ังนี้ และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล และ อบต. ทั้งหลาย
และเห็นว่า จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีความโชคดีที่มีภาคการเกษตร การประมง และภาคอุตสาหกรรมที่
เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ก็ตาม แต่สามารถประคับประคองธุรกิจให้ดําเนินต่อไปได้ 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีพระราชกําหนด
เงินกู้จํานวน ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งจะนํามาใช้ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
ยังมีพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ดังกล่าวให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนที่มีอัตรา
ดอกเบ้ียต่ํา สําหรับมาตรการในการเปิดประเทศยังต้องระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
รอบ ๒ ซึ่งมีประเทศอย่างน้อย ๑๒ ประเทศที่มีการระบาดรอบ ๒ และที่ร้ายแรงคือประเทศเมียนมา เห็นว่า
บริเวณด่านแม่สอดจะเป็นจุดแรกที่มีความเสี่ยงที่อาจนําเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามาในประเทศได้ เพราะมีแรงงาน
ต่างด้าวข้ามไปมา หน่วยงานของรัฐจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น ส่วนเรื่องการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พยายามผลักดันเร่ืองดังกล่าวมาโดยตลอด และคาดว่าช่วง
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการเลือกตั้งระดับ อบจ. โดยจะใช้งบประมาณประจําปี ๒๕๖๔  
 นายเจตน์  ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงการทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นับว่าโชคดีที่มีกฎหมายฉบับนี้ เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีกฎหมายรอบ
รับในการกักตัวหรือ quarantine ผู้ป่วยได้เลย และไม่มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้ทําให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทําให้การแก้ไขปัญหาโรคโควิด-๑๙ ได้ใช้โครงสร้าง
คณะกรรมการชุดนี้แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดก้ันการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องมีการประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉินเพื่อ
บริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งโรคโควิด-๑๙ จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย และยังมีการ
แพร่ระบาดไปทั่วโลก ขณะนี้มีการผู้ติดเชื้อมากกว่า ๒๔ ล้านคน การเปิดประเทศในเฟสต่อไปจึงยังไม่
สามารถเปิดประเทศได้ ถึงแม้ว่าภายในประเทศจะปราศจากผู้ติดเชื้อมากกว่า ๙๐ วัน แต่ในประเทศอื่น ๆ 
ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระบาดในประเทศเมียนมา หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากการแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากข้ึนคงต้องอาศัยนโยบายของรัฐในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างกัน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งทีมงานไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุขหากมีการร้องขอมา 
หรือจะต้องมีการล็อกดาวน์พื้นที่และกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งมาตรการนี้ยังได้ผลอยู่ ขณะเดียวกันในกรณีที่ยังมี 



๗ 
 
คนเข้าออกตามพรมแดนธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการได้ อาจทําให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่
ระบาดในรอบ ๒ ได้อีก ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันให้ดีที่สุด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา จะได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สําหรับกรณีวัคซีนซึ่งมีหลายประเทศกําลังเร่ง
ทดลองวัคซีนอยู่ ซึ่งประเทศไทยมีการทดลองด้วยเช่นกัน แต่ประเทศไทยยังต้องจองวัคซีนจากประเทศท่ีมี
แนวโน้มจะผลิตวัคซีนได้ก่อน ซึ่งไม่รู้ว่าจะผลิตได้จริงหรือไม่ ซึ่งจากการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ มีการ
จัดตั้งโครงการ COVAX เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีประเทศ
เข้าร่วมแล้ว ๑๗๒ ประเทศ มีการทดลองผลิตวัคซีน ๙ ชนิด รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการตัดสินใจทําการจอง
วัคซีนภายใน ๓๑ สิงหาคมนี้ และต้องจ่ายเงินงวดแรกภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ประเด็นคือ เม่ือจ่ายเงินจองไป
แล้วอาจจะไม่ได้วัคซีนก็ได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ระเบียบการจ่ายเงินในลักษณะนี้ยังไม่มี ท้ายที่สุดแล้ว
ถ้าประเทศใดผลิตได้ก็ต้องใช้ภายในประเทศก่อน จึงจะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายไปยังประเทศอื่น ดังนั้น  
การผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ยังต้องใช้เวลา อย่างเร็วที่สุดคาดว่าประมาณต้นปีหน้า คาดว่าสถานการณ ์
ต่าง ๆ จะดีขึ้นและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ 
 พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม กล่าวว่ารู้จักจังหวัดสมุทรสาครคร้ังแรกสมัยเป็นนักเรียนแพทย์
มาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งสมัยนั้นเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอ ขนาด ๒๐ เตียง และตอนนั้นยังไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมเลย แต่ระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสมุทรสาครที่มี
ความเจริญไปในทางที่ดีขึ้น โรงพยาบาลบ้านแพ้วจากโรงพยาบาล ๒๐ เตียงในอดีต ปัจจุบันกลายเป็น
โรงพยาบาลองค์การมหาชนที่ มีขนาดใหญ่ กลายเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลายโรค มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สแกนที่ทันสมัย มีแผนกตรวจตาที่ทันสมัย จึงรู้สึกภูมิใจและดีใจกับชาวจังหวัดสมุทรสาคร  
และเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครโชคดีที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดไม่ได้เป็นจังหวัดที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว 
เป็นหลัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มากนัก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทาง แต่สมุทรสาครมีจุดขายที่สําคัญ นั่นคือ อาหารทะเลหรือซีฟู้ด ซึ่งที่เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีความสด คุณภาพดี และม่ันใจได้ว่าปราศจากสารพิษตกค้าง จึงขอฝากให้
รักษาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจุดขายสําคัญของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร” (ตามแนบ) 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๐๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 



๘ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๖๖
หญิง ๓๔
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๘.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๓๘.๐๐ 
๒๒.๐๐ 

  ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

- 
๔.๐๐

มัธยมศึกษา ๗.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๔.๐๐
ปริญญาตรี ๕๑.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี ๓๓.๐๐

  ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม ๕๐.๐๐ 
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๕๒.๐๐ 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ๙.๐๐ 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ๑๕.๐๐ 
อื่น ๆ ๑๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ 
 



๙ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
วิทยุ/โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อื่น ๆ 

๔๒.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๗.๐๐ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๑.๐๐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับมาก จํานวน ๔ ประเด็น ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๗๗.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละ ๗๖.๒๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๓. ร้อยละ ๗๐.๔๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๔. ร้อยละ ๗๐.๒๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
ส่วนอีก ๒ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๗.๖๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ  
๒. ร้อยละ ๖๕.๖๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้   ๘๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 



๑๐ 
 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลังจังหวัด ขนส่งจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด พาณิชย์
จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เกษตรจังหวัด แขวงการทางจังหวัด และนายอําเภอ 
 ๒. ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร สถานี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ราชบุรี) หนังสือพิมพ์
บ้านเมืองนิวส์ และเว็บไซต์สาครออนไลน์ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
๑๑. ข้อเสนอแนะของประชาชน   
 ๑. เสนอให้มีการแก้กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความอิสระอย่างแท้จริง 
 ๒. เร่ืองผังเมือง เสนอให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลพิเศษ  
 ๓. การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระราม ๒ ให้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งชิดขวาเป็นเขตวินัยจราจร 
 ๔ .  เสนอให้ มีการทบทวนกฎหมายประมงทั้ งหมด  เห็นว่ากฎหมายประมงมีบทลงโทษ 
ไม่สมเหตุสมผล และทําลายเศรษฐกิจประเทศ  
 ๕. ขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดสรรเวลาให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้แสดงความคิดเห็น
มากกว่านี้ 
 ๖. ขอให้ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เช่น เร่ืองการแบ่งมอบอํานาจหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ให้มีความชัดเจน 

 
----------------------------------- 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 



๑๑ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------- 
๑. เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ลงเรือเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง 
 

        
       

         
 

                   
 

         



๑๒ 
 
๒. เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรม 
สินสาคร 
 

        
 

       
 

        
 

       
 



๑๓ 
 

        
 

      
   

       
 

 
 

------------------------------------- 


